



18/11/2014

Giải chạy Sông Hồng 2014 – Chạy vì động vật hoang dã của Việt Nam

Hà Nội, ngày 7/12/2014, hàng trăm người Việt Nam và người nước ngoài sẽ cùng tham gia cuộc thi “Chạy vì động vật hoang dã của Việt Nam” trong khuôn khổ giải chạy Sông Hồng 2014. Cuộc thi thường niên lần này dự kiến sẽ thu hút hàng trăm vận động viên tham gia ở tất cả các cự ly. Số tiền gây quỹ được từ cuộc thi sẽ được dành cho các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) – một trong những tổ chức xã hội đầu tiên của Việt Nam đi đầu trong những nỗ lực ngăn chặn nạn săn bắt và buôn bán trái phép ĐVHD.

Ông Pablo Garcia – Giám đốc tổ chức kiện chia sẻ: “Giải chạy năm nay sẽ không đơn thuần là cuộc thi lý thú cho những người chạy ở các cự ly 21km, 10km hay 5km nữa mà còn thể hiện sự đóng góp trong công tác bảo vệ ĐVHD qua việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về mối đe dọa với các loài ĐVHD của Việt Nam và khuyến khích họ không tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD.”



Giải chạy sẽ được tổ chức tại các tuyến phố an toàn và yên tĩnh của khu đô thị Ciputra (Hà Nội), cạnh Hồ Tây vào 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 12. Giống như những năm trước, người tham gia có thể chọn các cự ly chạy khác nhau và có cả cự ly dành cho trẻ em.

Sự kiện năm 2013 đã thu hút 357 người tham gia. Mục tiêu của năm nay là thu hút hơn 500 người chạy, đặc biệt là người dân Hà Nội, đồng thời quyên góp 5.000 đô la Mỹ cho hoạt động bảo vệ ĐVHD.



Các vận động viên dẫn đầu trong giải chạy Sông Hồng 2013

ENV đồng tổ chức giải chạy lần này nhằm giúp quảng bá cuộc thi trong cộng đồng người Việt Nam và người nước ngoài tại Hà Nội. Cuộc thi còn có sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong việc hướng dẫn và giúp đỡ các vận động viên trong suốt chặng thi.

Việt Nam là nơi cư trú của nhiều loài ĐVHD nguy cấp đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắt và buôn bán trái phép. Vì vậy, số tiền quyên góp được từ cuộc thi sẽ hỗ trợ ba lĩnh vực hoạt động quan trọng của ENV bao gồm giảm nhu cầu tiêu thụ ĐVHD thông qua các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, khuyến khích cộng đồng thông báo các vi phạm về ĐVHD; tăng cường thực thi pháp luật; đồng thời khắc phục các lỗ hổng pháp lý nhằm thúc đẩy quá trình ra quyết định có liên quan tới vấn đề bảo vệ ĐVHD.

Để tham gia giải chạy Sông Hồng 2014, hãy đăng ký trực tuyến tại địa chỉ <https://redriverrunners.dagoba.co/pages/register-for-hong-song-2014-2>.

Các thông tin quan trọng cho cuộc thi được đăng tải tại: <http://redriverrunners.com/song-hong-race>

Giải chạy Sông Hồng 2014 chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cho sự kiện: Ban Quản lý khu đô thị Ciputra Hà Nội, Trung tâm Elite Fitness, Phòng tập leo núi trong nhà Vietclimb, Công ty Supersports Việt Nam, tập đoàn CBRE, trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc Hà Nội UNIS, Công ty TNHH OHL Việt Nam, Vietnam Mountain Marathon, Công ty Salomon Vietnam, Công ty Click Ppace, Công ty TNHH DK Engineering, Phòng khám Family Medical Practice, Cửa hàng Rent a Bike và cảm ơn Tạp chí Word trong vai trò hỗ trợ truyền thông cho sự kiện.

Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Truyền thông và Nâng cao Nhận thức

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)

Phòng 1701 (Tầng 17), tòa nhà 17T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Điện thoại: 04 6281 5424

Email: communication.env@gmail.com

Website: www.thiennhien.org

Facebook: <https://www.facebook.com/trungtamgiaoducthiennhien>

Giới thiệu về Giải chạy Sông Hồng (Song Hong Half Marathon) và Red River Runners (RRR)

Giải chạy Sông Hồng là một sự kiện phi lợi nhuận được tổ chức bởi Câu lạc bộ chạy tình nguyện RRR. RRR thường tổ chức chạy vào chiều thứ 7 qua các cánh đồng và các vùng ngoại ô dọc theo Sông Hồng ở Hà Nội hay vào tối thứ 4 cho chương trình Speed Training ở Hồ Tây và những sự kiện khác.

Xem thêm các hoạt động của RRR tại:

<http://redriverrunners.com>

<https://www.facebook.com/redriverrunners.hanoi>

Giới thiệu về ENV

Được thành lập năm 2000, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) là một trong những tổ chức môi trường đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu về lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao nhận thức cho người dân Việt Nam về sự cần thiết của việc bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã. Bằng các chiến lược mang tính sáng tạo và đổi mới, chúng tôi mong muốn từng bước thay đổi thái độ và hành vi của công chúng khuyến khích người dân Việt Nam sống thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, ENV cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm tăng cường thể chế, chính sách và trực tiếp hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật trong công cuộc bảo vệ các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa tại Việt Nam, trong khu vực và trên toàn thế giới.

Các lĩnh vực hoạt động chiến lược của ENV

ENV tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm mang tính chiến lược nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD trái phép bao gồm:

- Giảm cầu tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD thông qua các nỗ lực dài hạn nhằm thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng.

- Tăng cường thực thi pháp luật thông qua việc hỗ trợ trực tiếp các cơ quan chức năng và khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng cùng chung tay ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD trái phép.
- Phối kết hợp chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách để tăng cường thể chế, khắc phục các lỗ hổng pháp luật, phát triển các chính sách hiệu quả và thúc đẩy quá trình ra quyết định có liên quan tới vấn đề bảo vệ ĐVHD.